



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า เมื่อ 8 ต.ค. 67 ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าสู่ออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชา หรือกัญชงตามที่ สธ. เสนอ และให้ส่ง สนง.คกก.กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งเป็นกฎหมายลูกที่ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 กฎกระทรวงนี้จะขยายสิทธิการขออนุญาตให้ครอบคลุมทั้งบุคคลทั่วไปและภาคเอกชน ซึ่งเดิมกำหนดให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น การใช้สารสกัดกัญชาและกัญชงจะชัดเจนขึ้นระหว่างสารสกัดที่ THC เกินและไม่เกิน 0.2% ดังนั้น การขออนุญาตใช้สารที่มี THC เกิน 0.2% จะถือเป็นยาเสพติดประเภท 5 และต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ มีการกำหนด 4 กรณีที่สามารถออกใบอนุญาต ได้แก่ 1.เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 2.เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 3.เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หรือวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ และ 4.เพื่อประโยชน์ทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>คืบหน้าอาการผู้ป่วยเหตุไฟไหม้รถบัส</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยความคืบหน้าอาการผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 14 ปี แผลไฟไหม้โดยเฉพาะที่แขนซ้ายตอบสนองต่อการรักษาได้ดี ไม่มีการติดเชื้อหรือปัญหาข้อติดยึด และสามารถทำกายภาพบำบัดได้ ทีมแพทย์ส่งเสริมการใช้มือผ่านกิจกรรมถักเชือก สภาพจิตใจที่ นอนหลับได้ปกติ และเริ่มวางแผนจัดการความกังวลในอนาคต</p> <p>- รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เผยอาการเด็กหญิงอายุ 7 ปี มีแผลไฟไหม้ระดับที่สอง 13% บริเวณใบหน้าและลำตัว อาการทั่วไปดี สัญญาณชีพปกติ หายใจเองได้ สื่อสารได้ แผลคงที่ ไม่มีการติดเชื้อรุนแรง และใช้ลดลง ทีมจักษุแพทย์รายงานว่าสายตาเริ่มดีขึ้น สามารถนับนิ้วได้แม้ยังมีเยื่อรบกวนบางส่วน และอยู่ระหว่างรอการสมานผิวกระจกตา ส่วนอาการเด็กหญิงอายุ 9 ปี มีแผลไฟไหม้ระดับที่สอง 30% บริเวณใบหน้า คอ แขน และมือทั้งสองข้าง อาการทั่วไปดี สัญญาณชีพปกติ ยังต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจ รับอาหารทางสายงูมได้ดี ใช้ลดลง ให้ยาปฏิชีวนะและเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อ ทีมแพทย์ทำแผลด้วยแผ่นป้องกันการติดเชื้อ รอการฟื้นตัวของแผล ส่วนด้านสายตาเริ่มดีขึ้น นับนิ้วได้ รกและคอนเทคเลนส์อยู่ในตำแหน่งเหมาะสม</p>	
<p>สมุนไพรป้องกันยุง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 7 สมุนไพร ป้องกันยุงกัด ได้แก่ ตะไคร้หอม โหระพา แมงลัก ยี่ห่วย มะกรูด ข่า และกานพลู โดยการนำสมุนไพรที่เลือกมาทุบหรือหั่นแล้วบรรจุในถุงตาข่ายเพื่อวางหรือแขวนในจุดที่ยุงชุม พร้อมเผยแพร่เคล็ดลับวิธีทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ด้วยการผสมตะไคร้หอมและผิวมะกรูดกับแอลกอฮอล์และการบูร ซึ่งสามารถใช้ไล่ยุงและแมลงอื่น ๆ รวมถึงดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้</p>	
<p>ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- จากที่ บลัด สธ. ได้เร่งรัดให้ สสจ. ดำเนินการจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ซึ่งบางจังหวัด เช่น อุตรดิตถ์ สกลนคร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร บุรีรัมย์ และยโสธร ได้เริ่มทยอยจ่ายแล้ว ทั้งนี้ พบมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยบริการนอก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สังกัด สธ. ที่ยังไม่ได้รับเงิน ทำให้ในกลุ่มเฟซบุ๊ก “ทวงถามค่าเสียหายโควิด เล่าสู่กันฟัง” ได้มีบุคลากรสาธารณสุขมาแสดงความไม่พอใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจ่ายเงินที่ไม่ชัดเจน</p> <p>- ที่ จ.เชียงราย มีรายงานว่าบุคลากรสาธารณสุขบางคนไม่พอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สสจ. เนื่องจากการสอบถามเรื่องการจ่ายเงินถูกตอบกลับด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสม ทาง นพ.สสจ.เชียงราย ได้รับทราบปัญหาและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงการให้บริการให้สุภาพและราบรื่น สำหรับการจ่ายเงิน คาดจะเริ่มโอนเข้าบัญชีบุคลากร 15 ต.ค.นี้</p>	
<p>รพ.ท่าชนะ เปิดหอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.กฤษณ์นันทน์ เหล่ายัง ผอ.ท่าชนะ ได้ริเริ่มแนวคิดขยายบริการด้านการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด โดยความร่วมมือกับ รพล.ในพื้นที่ ผ่านโครงการ “มินิธัญญารักษ์” ณ รพ.ท่าชนะ รองรับผู้ป่วยจิตเวช 6 เตียง ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ลดความแออัด รพ. ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติ</p>	
<p>มาตรฐานบริการปภส.-สปสช.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขครั้งที่ 37 มีวาระการลดความเหลื่อมล้ำของมาตรฐานบริการสุขภาพระหว่าง ปภส. และ สปสช. ข้อสรุปเบื้องต้นพบว่าผู้ประกันตนสิทธิ ปภส. ได้รับบริการสุขภาพต่ำกว่าผู้ใช้สิทธิบัตรทองใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ การรักษามะเร็งได้ทันที และการดูแลระยะยาวที่บ้าน ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนามาตรฐานบริการที่เท่าเทียมกัน และสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุน</p>	
<p>แอบอ้างเป็นหมอ (ดีไอคอน)</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ch7)</p> <p>- จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อ ขาว เผยว่า หมอเอกบอสดีไอคอน แอบอ้างว่าตนเองเป็นแพทย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และทำงานในคลินิกและรพ.รัฐ ทั้งที่จริงแล้วจบการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ ไม่ใช่แพทย์จริง ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุกว่า 6 ปี และไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือดุษฎีบัณฑิตตามที่อ้าง โดยทางแพทยสภาเอาผิดหมอเอกไม่ได้ เพราะไม่ใช่หมอจริง</p> <p>- พล.อ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ชี้แจงว่า แพทยสภาเอาผิดได้แน่นอน กรณีมีพฤติกรรมเป็นแพทย์ปลอมโดยการกล่าวโทษและดำเนินการร่วมกับตำรวจ มีโทษจำคุก แต่ที่เข้าใจว่าเอาผิดไม่ได้นั้นหมายถึงทางการแพทย์ เพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้ยึด</p>	
<p>บุกจับผู้ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สสจ.สุพรรณบุรี ปลัดอำเภอ พร้อม จนท.ฝ่ายปกครอง และ อส.กว่า 15 นาย วางแผนล่อซื้อ บุหรี่ไฟฟ้า หลังจากมีสายแจ้งว่ามีลักลอบขาย โดยเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าบังหน้า จึงวางแผนเข้าจับกุม เข้าตรวจค้น ร้านค้าพบของกลางกว่า 1,000 ชิ้น ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ดูแลร้านเป็นชายวัยรุ่น 3 คน ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี</p>	
<p>ติดเชื้อ HIV หลังปลูกถ่ายอวัยวะ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- มีรายงานพบผู้ป่วย 6 รายในบราซิล ติดเชื้อ HIV หลังได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากหน่วยงานบริจาค ซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ผู้ป่วยรายแรกที่ปลูกถ่ายหัวใจแจ้งปัญหาสุขภาพและพบว่าติดเชื้อ HIV ตามมาด้วยผู้ป่วยที่ได้รับไตอีก 2 ราย หน่วยงานสาธารณสุขได้สั่งระงับการทำงานของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบอวัยวะทั้งหมด</p>	